

## THAM LUẬN

### Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

*Liên đoàn Lao động huyện A Lưới*

***Kính thưa quý vị đại biểu! thưa Đại hội!***

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, tôi rất vinh dự được đại diện cho Công đoàn huyện A Lưới phát biểu tham luận tại Đại hội. Lời đầu tiên tôi xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tôi hoàn toàn nhất trí dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV đã được Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội. Để bổ sung và làm rõ hơn một số nội dung báo cáo, tôi xin phát biểu ý kiến tham luận với chủ đề: xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

***Kính thưa Đại hội!***

Thực hiện Chương trình xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế phát động, công tác xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” trong nhiều năm qua đã và đang trở thành một trong những hoạt động có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần khẳng định chức năng, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động.

Thực tiễn cho thấy, đại đa số đoàn viên, người lao động đều mong muốn được “an cư, lạc nghiệp”, song đối với những gia đình thường xuyên gặp khó khăn trong cuộc sống, việc làm thu nhập thấp, để có được ngôi nhà khang trang hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, việc triển khai xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” là một chủ trương lớn mang tính nhân văn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; giúp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở mới. Chương trình xây dựng “Mái ấm công đoàn” trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện A Lưới nói riêng đã và đang thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 11 của tỉnh ủy về chủ trương giảm nghèo bền vững tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nói trên LĐLĐ huyện A Lưới đã triển khai và đạt các kết quả nổi bật như sau:

***Thứ nhất, vận động đoàn viên tự nguyện tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn”.*** Đây là một trong những quỹ xã hội tự nguyện vì vậy Công đoàn huyện

luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng quỹ được xuất phát từ những tấm lòng nhân ái, sẻ chia đùm bọc của đoàn viên công đoàn để từ đó họ tự nguyện tham gia đóng góp, nhờ vậy trong những năm qua việc vận động đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” luôn đạt từ 98 - 100% đoàn viên tham gia.

**Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt việc khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động có nhu cầu hỗ trợ.** Hằng năm, bước vào tháng hai, Công đoàn huyện tiến hành việc khảo sát tình hình nhà ở của đoàn viên, người lao động. Trên cơ sở thông tin, hồ sơ được CĐCS cung cấp, LĐLĐ huyện đã đến từng nhà, xem xét hoàn cảnh của từng đoàn viên, người lao động, sau đó Ban Thường vụ họp bàn và tiến hành chọn lựa những đoàn viên, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có thu nhập thấp, đang khó khăn về nhà ở, có nguyện vọng xây dựng nhà ở trong năm, để lập tờ trình LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí đảm bảo đúng đối tượng.

**Thứ ba, quan tâm vận động chuyên môn, chính quyền, đoàn viên, gia đình, người thân hỗ trợ về nhân lực, vật lực để đoàn viên, người lao động có thêm nguồn lực xây dựng “Mái ấm công đoàn”.** Như chúng ta đã biết, số kinh phí hỗ trợ hiện nay của LĐLĐ tỉnh có được từ nguồn đóng góp của đoàn viên toàn tỉnh mới chỉ là động lực, động viên, khích lệ cho cá nhân đoàn viên được hỗ trợ. Để xây dựng một ngôi nhà đảm bảo an toàn nhất là mùa mưa gió thì cần sự nỗ lực, tự lực tự cường của chủ nhà. Vì vậy, trong quá trình khảo sát, đánh giá tình hình nhà ở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và đặc biệt sau khi có quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn huyện A Lưới đã về làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị và những người thân như: bố, mẹ, anh, chị em của đoàn viên, người lao động để vận động mọi người hỗ trợ giúp, người lao động có thêm nguồn lực để hoàn thiện ngôi nhà như mong ước.

**Thứ tư, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên đoàn viên, người lao động xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng và thời gian.** CĐCS là cánh tay nối dài của Công đoàn huyện, vì vậy sau khi khởi công xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, LĐLĐ huyện đã làm việc với Ban Chấp hành CĐCS để giao nhiệm vụ cho CĐCS vận động đoàn viên hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình đoàn viên, người lao động đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, bên cạnh đó giao nhiệm vụ cho CĐCS giám sát việc xây dựng đảm bảo chất lượng, đúng thời gian. Làm tốt công tác thông tin truyền thông đưa tin rộng rãi, nhằm mục đích lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội tạo thuận lợi cho việc tổ chức vận động tham gia ủng hộ của cán bộ, đoàn viên.

Với những giải pháp nói trên, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn huyện đã tiếp nhận 975 triệu đồng để xây mới 29 nhà “Mái ấm công đoàn”. Qua đây, thay mặt cho ĐVCD huyện A Lưới, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn viên công đoàn toàn tỉnh và các mạnh thường quân đã quan tâm hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện A Lưới trong thời gian qua.

Để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đoàn viên, người lao động, có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả, nhằm giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, đồng thời xin đề xuất một nội dung như sau:

- LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm công đoàn vào thời điểm thích hợp, lưu ý tránh thời tiết chuyển sang mùa mưa dài ngày để việc xây dựng, sửa chữa nhà mới của đoàn viên, người lao động sẽ có những thuận lợi hơn.

-LĐLĐ tỉnh nghiên cứu tăng định mức vận động đóng góp của đoàn viên để có cơ sở tăng mức kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa mái ấm công đoàn phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giá trị của công trình, đảm bảo tính nhân văn và công bằng cho các đối tượng được thụ hưởng từ nguồn kinh phí do Đoàn viên đóng góp, thực hiện đúng cam kết và quy chế của Quỹ Mái ấm công đoàn.

- Ngoài kinh phí đóng góp từ nguồn quỹ MÂCD đề nghị, các cấp Công đoàn tăng cường huy động thêm nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các Doanh nghiệp và xã hội chung tay hỗ trợ quỹ Mái ấm CD để tổ chức CD có thêm kinh phí hỗ trợ việc xây mới và sửa chữa nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn,

Trên đây là tham luận của Công đoàn huyện A Lưới về Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.